

**KẾ HOẠCH**  
**TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÁC CẤP HƯỚNG TỚI**  
**ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ X HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM**  
**NHIỆM KỲ 2015- 2020**

Đảng đoàn và Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam khoá IX, trong phiên họp liên tịch ngày 2/3/2014, đã quyết định tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X nhiệm kỳ 2015- 2020 Hội Nhà báo Việt Nam (HNBVN), dự kiến vào tháng 8 năm 2015. Ban Thường vụ đã ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, các Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban sửa đổi Điều lệ, Tiểu ban Tổ chức- hậu cần chuẩn bị hướng tới sự kiện quan trọng này.

Theo quy định của Điều lệ Hội, Đại hội đại biểu toàn quốc là cơ quan lãnh đạo cao nhất của HNBVN, được tổ chức 5 năm một lần, có nhiệm vụ thảo luận, góp ý kiến, thông qua các báo cáo của Ban Chấp hành Hội; bàn và quyết định phương hướng, nhiệm vụ của hội và các vấn đề quan trọng khác; sửa đổi, bổ sung và thông qua Điều lệ Hội; bầu Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Hội.

Đại hội lần này đặc biệt có ý nghĩa là được tổ chức sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 37- CT/TW, ngày 18-3-2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc “Tiếp tục đổi mới, nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới”, đã đạt nhiều kết quả. Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm, tổng kết toàn diện, sâu sắc các mặt hoạt động; đánh giá đúng đắn những thành tựu của báo chí và của HNBVN trong 5 năm qua, chỉ rõ ưu điểm, yếu kém, hạn chế và đề ra những biện pháp khắc phục có hiệu quả.

Mục tiêu chung của Đại hội lần này là đi sâu vào trọng tâm tiếp tục xây dựng tổ chức Hội hoạt động đổi mới, có chất lượng, nâng cao trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, đạo đức nghề nghiệp của người làm báo, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Dưới đây là Kế hoạch tổ chức Đại hội các cấp hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Hội Nhà báo Việt Nam.

**I- TỔ CHỨC ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ CẤP CƠ SỞ**

**1- Thời hạn và quy mô**

Hội Nhà báo tỉnh, thành phố và các Liên Chi hội trực thuộc Trung ương Hội tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 5 năm; Các Chi hội trực thuộc Trung ương Hội và các Chi



hội thuộc các cấp hội tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2 năm rưỡi. Những cấp Hội đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ sớm thì tổ chức Hội nghị để thực hiện các nội dung hướng tới Đại hội X theo các nội dung nêu tại khoản 2 dưới đây.

Về quy mô, những Hội Nhà báo tỉnh, thành phố, Liên Chi hội có số lượng hội viên dưới 400 thì tổ chức Đại hội hoặc hội nghị toàn thể. Những đơn vị Hội có trên 400 hội viên, nếu không có điều kiện, thì tổ chức Đại hội hoặc hội nghị đại biểu.

## **2- Nội dung Đại hội, hội nghị các cấp**

Các cấp Hội cơ sở (HNB các tỉnh, thành phố; các Liên Chi hội, các Chi hội trực thuộc trung ương và các chi hội thuộc các cấp hội) tổ chức Đại hội nhiệm kỳ hoặc Hội nghị để tổng kết công tác, xác định phương hướng nhiệm vụ, bầu các cơ quan lãnh đạo (Ban Chấp hành đối với cấp Hội và Liên Chi hội hoặc Ban Thư ký đối với cấp Chi hội trực thuộc) và bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc.

### **2.1. Thảo luận, đóng góp ý kiến vào các văn kiện**

Nhiệm vụ của Đại hội Hội Nhà báo tỉnh, thành phố, các Liên Chi hội là: a) Thảo luận các văn kiện do Ban Chấp hành Hội Trung ương soạn thảo trình Đại hội đại biểu lần thứ X HNBN; b) Thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ, báo cáo của Ban Chấp hành, quyết định nhiệm vụ nhiệm kỳ tới; sửa đổi, bổ sung quy chế của Hội Nhà báo tỉnh, của Liên Chi hội (nếu có).

Nhiệm vụ của Đại hội Chi hội cơ sở (trực thuộc Trung ương hoặc trực thuộc Hội địa phương) là: Quán triệt, thảo luận những vấn đề do Ban Chấp hành Hội cấp trên đề ra; Tổng kết hoạt động của Chi hội và quyết định nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ tới; bầu đại biểu dự Đại hội cấp trên.

Các văn kiện trình Đại hội X mà cấp hội có trách nhiệm tổ chức để các hội viên thảo luận, đóng góp ý kiến, gồm: Báo cáo chính trị trình Đại hội X, Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ HNBN và các văn bản khác (nếu có).

Kết quả thảo luận được báo cáo về Trung ương Hội để tập hợp nhằm hoàn chỉnh văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc.

### **2.2. Bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc**

Đại hội hoặc Hội nghị các cấp tiến hành bầu đại biểu đi dự Đại hội X theo tỷ lệ, dự kiến 1/50 theo danh sách hội viên được chốt vào thời điểm 31/12/2014. Những tổ chức Hội có dưới 30 hội viên sẽ được ghép để bầu đại biểu. Các ủy viên Ban Chấp hành Hội khóa IX là đại biểu đương nhiên.

Tổng số đại biểu triệu tập dự Đại hội X dự kiến trong khoảng 450- 470. Danh sách phân bổ số lượng đại biểu được bầu và mẫu lý lịch trích ngang của các đại biểu được bầu đi dự Đại hội X sẽ được Trung ương Hội gửi tới từng đơn vị.



Ngoài số lượng đại biểu chính thức được bầu, các cấp Hội tùy theo số lượng hội viên đơn vị mình bầu từ 1 đến 2 đại biểu dự khuyết để thay thế đại biểu chính thức khi cần thiết.

### **2.3. Giới thiệu nhân sự vào Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam**

Đại hội, hội nghị các cấp Hội có trách nhiệm tham gia giới thiệu nhân sự để Đại hội bầu vào Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa X. Ban Chấp hành khóa IX sẽ hướng dẫn cụ thể tiêu chuẩn và số lượng giới thiệu ở các cấp hội.

Số lượng Ủy viên Ban Chấp hành khóa X dự kiến từ 51 đến 55, cơ cấu thành phần dựa trên năng lực, phẩm chất cán bộ, điều kiện công tác, phân bố vùng miền.

### **2.4. Thời hạn hoàn thành công tác chuẩn bị**

Tất cả các công việc trên cần được hoàn tất trong quý 2 năm 2015. Giao Văn phòng, Ban Công tác Hội đôn đốc, theo dõi, tổng hợp việc thực hiện để báo cáo Ban Chỉ đạo Đại hội X, Ban Chấp hành Hội.

## **II- ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC**

Đại hội X HNBVN là sự kiện quan trọng của giới báo chí Việt Nam, diễn ra vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân ta kỷ niệm những ngày lễ trọng đại của Đảng, dân tộc và của giới báo chí: 85 năm Ngày thành lập Đảng; 70 năm Ngày Quốc Khánh, 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, 90 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, 65 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam v.v.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Hội Nhà báo Việt Nam dự kiến được tổ chức tại Hà Nội trong 3 ngày tháng 8 năm 2015 (02 ngày họp nội bộ, 01 ngày họp chính thức). Lãnh đạo Đảng và Nhà nước sẽ dự và chỉ đạo đại hội.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Đại hội các cấp hướng tới tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2015- 2020. Đề nghị các cấp Hội nghiên cứu, quán triệt, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhằm tổ chức thành công sự kiện quan trọng của Hội Nhà báo Việt Nam.

#### **Nơi nhận:**

- Chủ tịch, các PCT Hội (để chỉ đạo)
- Các Ủy viên BCH (để t/hiện)
- Các cấp Hội Nhà báo (để t/hiện)
- Các đơn vị CQTWH (để t/hiện)
- Trang Web của Hội
- Lưu VT

**TM. BAN THƯỜNG VỤ  
CHỦ TỊCH**



**Thuận Hữu**